

KẾ HOẠCH

thực hiện Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI

A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18, 19-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VÀ 04 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XI

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng:

- Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh từng bước được kiện toàn, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được điều chỉnh, bổ sung, cơ bản khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục nâng lên, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy, chính quyền đã tích cực triển khai chủ trương về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Hệ thống cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; mạng lưới y tế, giáo dục, văn hóa-thể dục-thể thao được hình thành và phân bố rộng khắp. Các đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo trong việc cung cấp, cung ứng dịch vụ công và thực hiện khá tốt chính sách an sinh xã hội. Thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục chuyển biến tốt hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Nhìn chung, qua sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nhiều cơ quan, đơn vị được sắp xếp đi vào hoạt động ổn định. Thực

hiện khá tốt việc thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị và bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương. Việc tinh giản biên chế cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; công tác tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm, góp phần nâng lên chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tuy có tinh gọn về đầu mối, cơ bản khắc phục sự chùng chေo về chức năng, nhiệm vụ, nhưng hiệu quả hoạt động nân lên chưa nhiều; việc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền, đoàn thể có chức năng tương đồng còn gặp khó khăn. Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm nhưng chưa có giải pháp để tinh giản biên chế. Công tác đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức của một số nơi chưa hợp lý; năng lực của một số cán bộ, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chưa được thường xuyên.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Căn cứ Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22-5-2020 của Bộ Chính trị về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra Kế hoạch chỉ đạo thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa XI.

2. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị phải tiến hành chặt chẽ, thận trọng đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và có phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho cấp ủy cấp dưới và từng cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Để lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22-5-2020 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo triển khai thực hiện tốt những công việc sau đây:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Triển khai, quán triệt trong nội bộ và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết nêu trên về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu. Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức; phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động “âm mưu, diễn biến hòa bình”, xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch, phân tử xấu, gây mất đoàn kết nội bộ.

2. Lãnh đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình

2.1. Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

- Thực hiện thống nhất chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của tỉnh. Giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện công tác này; đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho phù hợp. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; tích cực, chủ động nhưng không nóng vội, chủ quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm tối đa cấp trung gian, giảm số lượng cấp phó và tinh giản biên chế theo đúng lộ trình. Thực hiện giảm còn 01 phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để triển khai thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Không mở rộng thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới (*mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội*

cấp huyện, ...) và kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp huyện. Dừng triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; việc hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân, Ban Tổ chức cấp ủy với phòng Nội vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với Thanh tra nhà nước cấp huyện ở những nơi chưa thực hiện theo Thông báo kết luận số 1398-TB/TU, ngày 18-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện thí điểm từng mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh (*sau khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương*) để đánh giá toàn diện tính hiệu quả của việc thí điểm; đề xuất lộ trình, cách làm phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.2. Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Hoàn thành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; trong đó, chú trọng lĩnh vực giáo dục, y tế ở địa bàn khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công ở những nơi có đủ điều kiện, nhất là ở các đô thị; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp ở những nơi có đủ điều kiện; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thực hiện có hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện⁽¹⁾; tiến hành sáp nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới của huyện Phú Quốc để thành lập phường An Thới, thuộc thành phố Phú Quốc (*thực hiện đồng thời với đề án thành lập thành phố Phú Quốc*). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch này, tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 11-4-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho phù hợp.

2.3. Về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào các Nghị quyết của Trung ương, văn bản chỉ đạo của tỉnh và trên cơ sở kết quả tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2019, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến cuối năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện đạt mục tiêu đến cuối năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế của tỉnh so với năm 2015.

Chú trọng cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi tiến hành tinh giản biên chế. Hoàn thiện hệ thống danh mục, vị trí việc làm, khung năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính

¹ Thực hiện thí điểm tại huyện tân Hiệp và huyện Gò Quao.

trị. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tự nguyện nghỉ việc hoặc chuyển đổi công tác khác khi Trung ương ban hành. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết

Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng năm, bảo đảm khách quan, trung thực về kết quả thực hiện nhiệm vụ; khắc phục tình trạng cào bằng, nể nang trong đánh giá, nhằm thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thành ủy, đảng ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/T, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch này.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết, kết luận nêu trên.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. *rel*

Nơi nhận:

- TT Ban Bí thư (đề b/c),
- Các ban đảng Trung ương,
- VPTW Đảng (HN, Vụ II),
- Các đ/c Nguyễn Đức Cung, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Mạnh Trung, Đặng Bá Phong, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trịnh Hoàn,
- VP ĐU BTL QK9,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban, sở ngành, ĐT cấp tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đỗ Thanh Bình